



# Tiếc nhau

Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyễn Hữu Lễ

♩ = 65

Từ em nước mắt ra đi, tôi về ân hận chuyện chia ly.  
 Rồi em sẽ khuất nơi đây, quay về nơi một trời mây bay.

Vì tôi đã sống như mơ, nên giờ ôm một trời bơ vơ.  
 Từ nay sẽ sống đơn côi, lối về em một mình em thối.

Tôi đành phải sống xa em, sống không em, cùng nỗi nhớ ngập tràn, cùng ray  
 Em đành chọn kiếp xa anh, vắng xa anh, dù nhưng nhớ chấp chùng dù đau

rút muộn phiền khôn người với trái tim đau thương, đau thương, đau  
 đón một đời khôn người với trái tim mong manh, mong manh, mong

thương...! Những đêm trăng mờ ảo nhìn vì sao băng lòng mơ ước gì?  
 mạnh...! Những đêm con thắm hỏi giờ này ba đang ở nơi chốn nào?

Lòng mơ ước gì khi nhìn vì sao rơi, tình quá đổi buồn người và tôi đôi nơi!  
 Người suy nghĩ gì khi chợt gọi tên con, người mơ ước gì mà đành tâm xa con!

Tôi sống ra sao hỏi người, tôi sống ra sao hỏi người, nửa đời tôi đã rong  
 Em đáp ra sao hỏi người, em muốn anh nghe đôi lời, nửa đời em sống cho

chơi, mai đời tôi sẽ chơi vui, không trách ai ngoại trừ riêng tôi, tôi đã xô đời em xa  
 anh, mai đời em sống cho ai, từng đêm dài nguyện cầu cho anh, nửa cuối đời nguyện cầu cho

tôi...! Tôi vẫn bước đi trên đường đời, mang nỗi yêu thương một thời ngập tràn trong trái tim  
 ai...! Em vẫn bước đi trên đường đời, mang nỗi yêu thương một thời rồi đành hun hút đơn

côi. Bóng hình em khắc trong tôi, từng đêm dài nguyện cầu cho nhau, nguyện cho người rời xa thương  
 côi. Bao ngày ta đã song đôi, lời hứa nguyện một đời chung đôi, mà lẽ làng nửa đời chia

đau. Nhưng tôi biết tôi không quên người, tôi biết tim tôi yêu người, dù tình tôi dẫu đơn  
 phối. Nhưng em sống không cho riêng mình, cho đứa con không tội tình, dạt dào ánh mắt thơ

côi. Ân tình sống mãi trong tôi, dù xa vời lòng không xa xôi, nửa cuối đời người luôn yên  
 trĩnh. Mong đời con sẽ trung trinh, khi bước chân vào đời điều linh, con mãi yêu tình yêu nguyên

vui!  
sinh!

# Sheet Tiếc nhau, file .PDF

"1. Từ em nước mắt ra đi"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Tiếc nhau của tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Tiếc nhau
- Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/5543-tiec-nhau>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)